



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๔๒-๓-๐๑-๓๘๑๐-๐๐๑ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด และ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา เลขที่ตำแหน่ง ๔๒-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ สังกัดงานทะเบียนและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด โดยได้กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ ๘ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ งานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑.ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	สังกัด
๑	๐๐๑	จำเอนกฤษณีย์ ทักซิณ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญงาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
๒	๐๐๒	นายภิรมย์ สาลาด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญงาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


๒.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	สังกัด
๑	๐๐๑	นางสาวพชรมล มุลจุล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	งานทะเบียนและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุทธินันท์ พรอินทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด